



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๐๖๘

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

ตามที่สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้
รับผิดชอบโครงการพัฒนาบ้านโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (๒๐๑ ไร่) โดยสำนักวิจัยฯ ได้ขอความ
อนุเคราะห์จากศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ ในการสำรวจ
ขอบเขตพื้นที่และปักหมุดเขตแดนในพื้นที่ที่มีความแตกต่างจากพื้นที่ใหม่ จำนวน ๒๐๑ ไร่ และสำหรับ
การพัฒนาพื้นที่ได้มีการวางแผนการใช้พื้นที่ที่มีความแตกต่างจากพื้นที่อื่นของมหาวิทยาลัย โดยจะจัดให้
เป็นพื้นที่รวบรวมแหล่งพันธุกรรม ปรับปรุงพืชพันธุ์ดี เพื่อให้เชื่อมต่อหรือการบูรณาการกับการเรียน
การสอน การวิจัยและการศึกษาดูงาน และได้มีการจัดสรรพื้นที่เพื่อการดำเนินการด้านการรวบรวม
พันธุ์ลาไยดี พันธุ์หน่อหนา พันธุ์ไม้ผล ไม้ตัดใบ พันธุ์พืชผักสมุนไพรยืนต้นพื้นบ้าน มะม่วงพันธุ์ดี
พันธุ์กล้วยไม้ ไม้เศรษฐกิจ และการปลูกพืชในระบบอินทรีย์

ประกอบกับฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ ได้รับงบประมาณสำหรับ
พัฒนาพื้นที่เพื่อปรับปรุงดินสำหรับเป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตร
อินทรีย์ เพื่อรองรับ AEC จำนวน ๑๕ ไร่ ซึ่งฝ่ายปรับปรุงฯ จึงได้นำเครื่องจักรเข้าไปเพื่อปรับพื้นที่
ดังกล่าว แต่เนื่องจากพื้นที่ยังไม่ได้ดำเนินการขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้อย่างถูกต้อง จึงมีชาวบ้านจำนวน
หนึ่งร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ซึ่งเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญการ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.๓๓
(ห้วยส้ม) ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามาสำรวจพื้นที่ พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำ
ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้หารือร่วมกับชาวบ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้พื้นที่ร่วมกัน รวมถึง
ดำเนินการขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ตามขั้นตอนให้ถูกต้อง จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ รับทราบ และมีข้อเสนอแนะว่า ควรดำเนินการร่วมกับกรมป่าไม้ โดยประสานกับเทศบาลเมืองแม่โจ้เพื่อดำเนินการทำประชาพิจารณ์กับชุมชนว่าให้การยอมรับการเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ซึ่งหากเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบเห็นควรให้มหาวิทยาลัยเร่งดำเนินการขอใช้พื้นที่กับกรมป่าไม้ต่อไป แต่หากเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบให้ดำเนินการคืนพื้นที่ให้แก่ชุมชน

ทั้งนี้ ก่อนการทำประชาพิจารณ์ควรมีการสร้าง ความเข้าใจและสื่อสารให้กับชุมชน โดยประสานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้นำชุมชน ผู้อาวุโสในชุมชน พระสงฆ์ สื่อมวลชน และกรมป่าไม้ เป็นต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าว โดยให้นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปประกอบการพิจารณา และให้สรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบและพิจารณาเป็นระยะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ